



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๒๒๐๒

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔


เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๘๔/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๘๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๘๔/๒๕๖๔ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


(นายภาศิ ทรัพย์พิพัฒน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปข้อสั่งการของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๘๔/๒๕๖๔
วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐น.-๑๒.๐๐น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
๑	<p>ให้อำเภอเมืองมหาสารคาม ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑.๑ Active case finding</p> <ul style="list-style-type: none"> - โรงเรียนสารคามพิทยาคม ในกลุ่มครูและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง/เสี่ยงต่ำ ที่ผู้ป่วยยืนยันรายที่ ๓๙๑ ระลอกเมษายน เดินทางไปรับอุปกรณ์การศึกษา ที่โรงเรียนสารคามพิทยาคมในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ - โรงเรียนอนุบาลกิตติยา ในกลุ่มครู และผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่เป็นผู้ป่วยยืนยัน - โรงเรียนพระกุมาร ในกลุ่มพนักงานขับรถรับ-ส่งนักเรียน <p>๑.๒ แจกให้องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคือ ปิดทำความสะอาดจำนวน ๓ วัน กรณีพบผู้ป่วยยืนยันรายที่ ๔๐๔ ระลอกเมษายน ปฏิบัติงานอยู่</p> <p>๑.๓ ดำเนินการเร่งสอบสวนโรค และค้นหารายชื่อผู้สัมผัสเสี่ยงสูง/เสี่ยงต่ำ ภายในวันนี้เวลา ๑๒.๐๐น. และส่งข้อมูลดังกล่าวเข้ากลุ่มไลน์ กวป. เพื่อนำเข้าข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เสนอมาตรการในการควบคุมโรค ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ในวันที่เวลา ๑๕.๐๐น.</p> <p>๒. ให้ทุกอำเภอดำเนินการค้นหา ผู้สัมผัสร่วมรถ ร่วมห้องเรียน ร่วมโรงเรียน ในกรณี Cluster โรงเรียนอนุบาลกิตติยา เนื่องจากอาจมีนักเรียนกระจายไปในโรงเรียนหลายแห่ง ซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างได้</p> <p>๓. จะดำเนินการเสนอมาตรการ ให้ปิดการเรียนการสอน ให้สอนออนไลน์ ในโรงเรียนอนุบาลกิตติยา โรงเรียนพระกุมาร และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคือ จำนวน ๑๔ วัน ให้ทีมกฎหมาย ดำเนินการจัดเตรียมคำสั่งดังกล่าวหากผ่านมติในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - อำเภอเมือง - กลุ่มงานนิติการ
๒	<p>ให้ทุกอำเภอ ขอความร่วมมือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง/เสี่ยงต่ำ ฝ้าระวัง Home Quarantine อย่างเคร่งครัด จำนวน ๑๔ วัน สังเกตอาการตนเองที่บ้านหากพบอาการผิดปกติให้ไปประเมินความเสี่ยงที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน</p>	- ทุกอำเภอ
๓	<p>ให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ดำเนินจัดทำหนังสือราชการ และส่งไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม และบริษัทรถทัวร์ เพื่อขอรายชื่อผู้เดินทางรถทัวร์โดยสารประจำทาง รถ ป.๑ อุบลราชธานี ๒๕-๗ จากสถานีขนส่งหมอชิต มาที่จังหวัดมหาสารคามในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในกรณีผู้ป่วยยืนยันรายที่ ๓๙๑ ระลอกเมษายน</p>	- กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
๔	<p>ให้ทุกอำเภอ หยุดระงับการดำเนินการ Sentinel surveillance ในช่วงนี้ เนื่องจากภาระการตรวจทางห้องปฏิบัติการมีจำนวนมาก ในการ Active Case Finding ใน cluster ใหม่เขตอำเภอเมือง เพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินงานจนกว่าสถานการณ์จะปกติ</p>	- ทุกอำเภอ
๕	<p>มอบนายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ (นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา) ดำเนินการวางแผนการทำ Active case finding ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม หากจำเป็นต้องมอบหมายให้อำเภออื่นๆ เข้ามาช่วยปฏิบัติงานให้ดำเนินการได้ตามความเหมาะสม</p>	- นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
๖	ให้โรงพยาบาลมหาสารคาม ให้ความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยที่เป็นเด็กเป็นพิเศษ เช่น การจัดกิจกรรมนันทนาการ ให้แพทย์จิตเวชเด็ก เข้ามาช่วยในการประเมินความเสี่ยง และให้ช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง หากพบปัญหาและอุปสรรค เช่น ต้องการบุคลากรทีม MCATT ของจังหวัด ไปช่วยปฏิบัติงาน ให้แจ้งในการประชุม EOC เพื่อร่วมหาทางแก้ไขต่อไป	- โรงพยาบาลมหาสารคาม
๗	ให้คณะกรรมการด้านการให้บริการวัคซีน ฝึกอบรม และกำกับติดตาม ดำเนินการแยกข้อมูลการดำเนินการฉีด COVID-19 ตามกลุ่มเป้าหมายจังหวัดมหาสารคาม แยกเป็นรายโรงพยาบาล เพื่อคืนข้อมูลให้ทุกหน่วยงานทราบข้อมูลตนเอง	- คณะกรรมการด้านการให้บริการวัคซีนฯ



(นายภาศิ ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม